

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ เน้นปฏิบัติจริง เผย เด็กไทยเลือกเรียนสาขากว้าง

● นำเสนอเมื่อ 23 ก.ย. 2559

ทูตนิวซีแลนด์ ชี้ ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง ดานเว็บไซต์หางานจอบส์ ดีบี เผย เด็กไทยเลือกเรียนสาขากว้าง ทำให้ขาดแคลนบุคคลที่จบเฉพาะทาง ประสบการณ์มีความสำคัญอันดับ 1 ในการพิจารณาจ้างงาน...

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 ฯพณฯ มร.เบน คิง เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มตลาดแรงงานไทยและทิศทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรธุรกิจยุคใหม่” ร่วมกับ นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและยุทธศาสตร์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย นางนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จอบส์ ดีบี (ประเทศไทย) และศิษย์เก่าจากประเทศนิวซีแลนด์ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี และนางสาวสุนิศา ทองทวีพรรณ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์

นางนพวรรณ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ตลาดแรงงานในประเทศไทยมีความไม่สมดุล นักศึกษาที่จบมาไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เด็กไทยเลือกสาขาวิชาที่กว้าง ทำให้งานเฉพาะทางขาดแคลน ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนการสอน เด็กไม่มีโอกาสค้นหาสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ชอบ อีกทั้งค่านิยมของใบปริญญาบัตร ทำให้ผู้ที่สนใจในสายอาชีพมีน้อย และเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการคนที่มีประสบการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้นต่องาน ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และผู้มีทักษะในการใช้ภาษาที่ 2 หรือ 3 ที่ดีมารวมงาน ซึ่งเด็กไทยยังขาดอยู่มาก

ฯพณฯ มร.เบน คิง กล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน 500 อันดับของโลก ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จึงเสริมด้วยความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในนิวซีแลนด์ คือ การเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคณาจารย์จะให้ความสนใจและดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เต็มใจ และประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับระบบการศึกษาในประเทศอื่นๆ นิวซีแลนด์มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญทั้งในด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม และแอนิเมชัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางและหลักสูตรอาชีพศึกษา ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการบิน เป็นต้น

ด้าน นางสาวสุนิศา เล่าถึงประสบการณ์ของการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ว่า การศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ให้อะไรมากกว่าการเรียนตามตำราในห้องเรียน เราได้อิสระทางการศึกษาที่จะสามารถเลือกได้ว่า อยากจะเรียนอะไรหรือสนใจในกิจกรรมอะไร อาจารย์จะเปิดอิสระทางความคิดรับฟังความคิดเห็นของเรา และที่สำคัญคือ เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ ๗ พฤษภาคม มร.เบน คิง ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงาน โดยให้โอกาสผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
โดยการฝึกงานเป็นวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากนิวซีแลนด์จะเพียงพอในทุกๆ ด้าน ทั้งทักษะ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยบัณฑิตเหล่านี้จะสามารถตั้งตัวทำธุรกิจส่วนตัวหรือเข้าทำงานในฐานะทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่างๆ
ในนิวซีแลนด์ ประเทศไทย หรือที่ใดก็ได้ในโลก

นางสาวช่อทิพย์ กล่าวว่า ทางหน่วยงานการศึกษาต่อนิวซีแลนด์
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจแนวทางการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมเปิดมุมมองใหม่ด้านศึกษาในงาน
“นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 22” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ภายในงานได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย
โรงเรียน สถาบันภาษา สถาบันทักษะวิชาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา กว่า 38 แห่ง
เข้าร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาที่น่าสนใจ
พร้อมแนะนำแนวการศึกษาและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปกครอง
ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาที่มีแผนจะไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐวันที่ 22 ก.ย. 2559](#)